

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG  
CÔNG AN HUYỆN KRÔNG NÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/CAH(CSGT-TT)

Krông Nô, ngày 09 tháng 4 năm 2024

“V/v tuyên truyền phổ biến luật giao  
thông đường bộ, đảm bảo TTATGT ở  
các trường học”

Kính gửi:

- Trung tâm VH TT và truyền thông huyện
- BGH các trường THCS và THPT, DTNT trên địa bàn huyện.
- Trung tâm GDTX huyện Krông Nô.

Thời gian qua Trung tâm VH TT & TT huyện, BGH các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Dân tộc nội trú, trung tâm GDTX đã có sự quan tâm phối hợp với lực lượng Công an huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp Luật giao thông đường bộ. Kết quả bước đầu đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và đặc biệt là ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành pháp luật giao thông của đa số các em học sinh, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh được kiểm chế, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thời gian qua vẫn còn nhiều trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông, các lỗi chủ yếu là chở quá số người quy định, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, cá biệt có một số trường hợp học sinh tụ tập chạy xe net pô, rú ga liên tục vào ban đêm ở một số tuyến đường. Đặc biệt có trường hợp nhiều phụ huynh giao phương tiện cho con, em mình điều khiển khi các cháu chưa đủ điều kiện (về độ tuổi, giấy phép lái xe đối với từng loại xe). Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt và sớm.

Theo các Điều 58, 59, 60 Luật giao thông đường bộ hiện hành, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với từng loại xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cụ thể về độ tuổi, **người đủ 16 tuổi** trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới  $50\text{cm}^3$  (thường gọi là xe 50), **người đủ 18 tuổi** trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ  $50\text{cm}^3$  trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; Về giấy phép lái xe đối với điều khiển xe dưới  $50\text{cm}^3$  không phải có giấy phép lái xe, đối với xe trên  $50\text{cm}^3$  phải có giấy phép lái xe tương ứng (A1 đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh dưới  $175\text{cm}^3$ , A2 đối với xe mô tô có dung tích xi-lanh từ  $175\text{cm}^3$  trở lên, A3 đối với xe mô tô ba bánh; người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1); Khi tham gia giao thông, người

lái xe phải mang theo đăng ký xe, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe mình điều khiển.

Các trường hợp không đủ điều kiện về độ tuổi, giấy phép mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, không mang theo đăng ký, giấy phép khi tham gia giao thông và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển đều là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử lý theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Trong trường hợp gây tai nạn có thể bị xử lý hình sự (đối với hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Điều 260, 264 Bộ luật hình sự năm 2015).

Quán triệt, thực hiện các Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Trung ương về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Các chương trình, Kế hoạch thực hiện các Chỉ thị trên của Huyện ủy, UBND huyện và đặc biệt là để góp phần nâng cao ý thức, văn hóa chấp hành Luật giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thời gian tới, nay Công an huyện đề nghị BGH các trường trung học cơ sở, THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX huyện, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1/ Bằng hình thức, biện pháp phù hợp tăng cường tuyên truyền phổ biến cho toàn thể học sinh và phụ huynh các quy định của Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là nội dung quy định về độ tuổi điều khiển xe tham gia giao thông (*như ở trên*). Đồng thời đề nghị người dân nghiêm túc, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

2/ BGH các nhà trường thường xuyên quán triệt đến từng học sinh đồng thời cho các em ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông không đủ điều kiện (về độ tuổi, sức khỏe, giấy phép...) thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đối với phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho con, em, người thân mình điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Kịp thời thông tin cho lực lượng Công an huyện (qua Đội CSGT-TT) các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông đồng thời có hình thức xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp học sinh vi phạm để góp phần, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. (*Quá trình thực hiện tuyên truyền, các trường nếu có nhu cầu cử cán bộ CSGT phối hợp tuyên truyền thì chủ động trao đổi với Công an huyện qua Đội CSGT Công an huyện để cùng thống nhất thực hiện*)

3/ BGH các trường học chủ động phối hợp với Công an xã, Đội CSGT – TT Công an huyện nghiên cứu, xây dựng mô hình “**Công trường an toàn giao thông**” để áp dụng thời gian tới.

4/ Thời gian tới lực lượng CSGT Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT trong đó có các

hành vi vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh với tinh thần “**thượng tôn pháp luật**”, “**không có ngoại lệ**”, “**không có vùng cấm**”.

Trên đây là công văn đề nghị phối hợp của Công an huyện Krông Nô gửi các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: VT/ CSGT-TT

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  
**PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



**Thượng tá Lê Sỹ Ngọc**